

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพจน์ พิรักษา	ประธานสภา อบต.คูขาด
๒	นางกุหลาบ อินทร์นอก	รองประธานสภา อบต.คูขาด
๓	นางปาณิศา พรนิมิตร	เลขานุการสภาฯ
๔	นายโกญจนาท ศิลากลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑
๕	นางสายรุ่ง เศษมา	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒
๖	นายอัศศักดิ์ จันทราไพสนธ์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒
๗	นางรำพึง โหมกทองกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๓
๘	นางบงกช ทองสุกนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๓
๙	นางอนุวาส เพชรสร	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๔
๑๐	นางกาญจนา เพียนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๕
๑๑	นางประภาพร เพียนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๕
๑๒	นายสุพจน์ นาคี	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๖
๑๓	นายประกอบ บุญวิจิตร	สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ ๖
๑๔	นายธรรณัฒน์ พะระนะ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๗
๑๕	นายเฉลิมศักดิ์ เต็มขุนทด	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๗
๑๖	นางภารดี ภัคดีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๘
๑๗	นายจำลอง การบรรจง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๘
๑๘	นางสำเนียง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๙
๑๙	นายอนันต์ ปราบมะเรียง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๙
๒๐	นางทุเรียน ชัยชนะ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๐
๒๑	นายแหยม แสงนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๐
๒๒	นายประกาย นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๑
๒๓	นายไพชยนต์ สุขนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๒
๒๔	นายชูชาติ จันท์ขาว	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๒
๒๕	นายสมหมาย ปัญจมาตย์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๓
๒๖	นายทง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๓
๒๗	นางลำยวง นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๔
๒๘	นายสุรชัย นรินทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๔
๒๙	นายสมนึก ศรีสุขกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๕
๓๐	นายเชาว์ ศรีธำวีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๑	นางคณิง จันทร์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๖
๓๒	นางวรรณมาลา เชียงทอง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๖
๓๓	นายคุณเดช ชมนาวัง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๗
๓๔	นางนวล อินทรภิมย์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๗
๓๕	นายนพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๘
๓๖	นายเปลื้อง กระจำงโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๘
๓๗	นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๙
๓๘	นายสมจิตร ภาสนิท	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๑๙
๓๘	นายอำนาจ ไนริกุล	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๐
๔๐	นางเรณู ยิงนอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๐
๔๑	นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๑
๔๒	นายวัชรินทร์ ประสิทธิ์นอก	สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ ๒๑

มาประชุม	๔๒	คน
ลา	-	คน
ขาด	-	คน
รวม	๔๒	คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์	นายก อบต.
๒	นายจำเริญ ศรีวิชา	รองนายก อบต.
๓	นางพยอม เจริญชัย	เลขานุการนายก อบต.
๔	นายทวีเดช วงศรีลา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฐ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖	นางสาวสิริย์พร ตองติตรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗	นางสาวไอล์ญาดา เหมียงสันเทียะ	นักจัดการงานทั่วไป
๘	น.ส.สุพิชญานันท์ กนกพรมรังสี	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดได้มีมติในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ เริ่มสมัยประชุมระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันนี้

๒. การประชุมวันนี้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดลาหรือขาดประชุม สมาชิกสภาฯ เท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน ๔๑ ท่าน มาประชุมครบทั้ง ๔๑ ท่าน

๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

มีมติรับรอง ๔๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต. คูขาด ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติรับรอง ๔๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต.คูขาด

นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์
ประธานกรรมการฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย

๑. นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ
๒. นางบงกช ทองสุกนอก กรรมการแปรญัตติ
๓. นายโกญจนนาท ศิลากลาง กรรมการแปรญัตติ
๔. นายจำลอง การบรรจง กรรมการแปรญัตติ
๕. นางทุเรียน ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้

- ๑.ที่ประชุมสภา อบต.คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐ รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องสำนักงานปลัด ผลปรากฏว่าในช่วงเวลา

ดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา

๒.ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว

๓.ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

นางปาณิสรา พรนิมิตร
เลขาธิการสภาฯ

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

รับทราบ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ต้นเงินกุ้ ดอกเบี้ยเงินกุ้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

-จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่นายก อบต.คูขาด เสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ ไปสู่การพิจารณา วาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง สรุปลได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่นายก อบต.คูขาดเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ไปสู่การพิจารณา วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นางปภาณิสรา พรนิมิตร
เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภา อบต.คูขาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติต้องการบริหารตำบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่

กฎหมายกำหนดสภา อบต.คุซาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุซาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง

๕.๓ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

เชิญ นายก อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

นายนิพนธ์ พันธุ์วิเศษ
นายก อบต.

เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ในการบริการจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนา ๔) สนับสนุนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒			
๑	อุดหนุนโครงการทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และร่วมถวายบังคมอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอคง ในการจัดทำโครงการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และร่วมถวายบังคมอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๓ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ	ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ร้อยละ ๗๐	ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อปท. ทุกแห่งใน อ.คง ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล	สำนักงานปลัด

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสอบถาม

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะแนบเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด สภา อบต.คูขาด มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

เชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เลขาสภาฯ ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว

นายนิพนธ์ พันธุ์วิเศษ
นายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภา อบต. คูขาด รายละเอียดดังนี้

ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มีความต้องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

๑.โอนงบประมาณรายจ่าย โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์) งบประมาณ ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณก่อนโอน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

-โดยขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ ๒,๑๑๗,๔๕๖ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน ๑,๘๒๘,๗๐๐ ตั้งจ่ายจาก อุดหนุนทั่วไป ๒๘๘,๓๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑,๑๙๔,๖๔๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณหลังโอน ๑,๑๔๔,๖๔๐ บาท

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสอบถาม

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด สภา อบต.คูขาด มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

เนื่องจากบัดนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

- เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ

นายนิพนธ์ พันธุ์วิเศษ
นายก อบต.

- มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. เรื่องการทำข้อตกลงกับหน่วยสันติภาพอเมริกา จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติภาพ รวมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอให้สมาชิกสภาฯมารับฟังการชี้แจงของหน่วยสันติภาพ และมอบหมาย

นางสาวไอกัญญาดา เหมียงสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป ซี่แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เขาจะมีการสอบถามว่า เราได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนใน ตำบล รับทราบหรือไม่ ซึ่งวันนี้เราก้ถือว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ ทราบแล้ว

น.ส.ไอกัญญาดา เหมียงสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป

ซี่แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมแจ้งผู้สนใจ เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับอาสาสมัครสันติภาพ ซึ่งเขาต้องการให้เราเตรียม ครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน ๓ ครอบครัว ตอนนี้มีผู้ประสงค์เป็นครอบครัว อุปถัมภ์แล้ว ๑ ครอบครัวได้แก่ครอบครัว รองนายก นายบุญส่ง จัคนอก ยังมี ความต้องการเพิ่มอีก ๒ ครอบครัว

ที่ประชุม

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฐ์
นายก อบต.

รับทราบ

เน้นย้ำสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมรับฟังคำซี่แจง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป และสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามหรือ แจ้งเรื่องอื่นๆ

แจ้งเพิ่มอีก ๓ เรื่อง

๑.แจ้งกำหนดการ วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี จะเดินทาง มาประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมตรวจเยี่ยมบริเวณน้ำท่วม และดูหมู่บ้าน ต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงาน ต่างๆ เสนอบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี อบต.คุซาดได้เสนอขอรับ งบประมาณไว้ ถ้าผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะนำแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทราบ ในโอกาสต่อไป

๒.การซ่อมสร้างถนน ให้อำเภอละ ๒ แห่ง ตำบลคุซาดเป็น ๑ ใน ๒ แห่ง โดยทางทหารช่างจะซ่อมสร้างถนนจากหัวสะพานบ้านวังยาว ถึงบ้านจิว ระยะทาง ประมาณ ๒,๒๐๐ กิโลเมตร ซ่อมถนนลาดยางผสมยางพารา งบประมาณกิโลเมตรละ ๗-๘ ล้านบาทขอผลว่าจะได้งบประมาณหรือไม่ ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งในโอกาสต่อไป

๓.ตามที่มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ที่สภา อบต. ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว เมื่อไหร่จะมีการดำเนินการ ขอแจ้งให้ทราบว่า อบต.ได้จ่ายเงินให้ทางสำนักงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

นางปานิศา พรนิมิตร
เลขานุการสภาฯ

แจ้งเรื่องการซ่อมแซมถนนสายโนนตาแก้ว ผู้รับจ้างแจ้งจะเข้ามาดำเนิน ซ่อมแซมภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ได้แจ้งทางไลน์ สภาฯ อบต.คุซาด แล้ว

นายพนธ์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

นายพจน์
ประธานสภาฯ

หากไม่มีผู้นำเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาฯ

ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางปาณิศา พรนิมิตร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายโกญจนาท ศีลากลาง)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรชัย นรินทร์นอก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายจำลอง การบรรจง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอัคคกิตติ์ จันทราไพสนธ์)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(นายพจน์ พิรักษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

